
BORGARRÁÐ 27. ágúst 2020: Fyrirspurn áheyrnarfulltrúa Flokks fólksins um nýtingu hundaeftirlitsgjaldsins - 
R20010136
Bréf: t-póstur
Málsnúmer:  2020060359
Málalyklar:  2.12.1 Skattar, tollar og gjöld
Eigandi skjals:  Anna María Arnardóttir
Staða:  Í vinnslu
Dagsetningar:
Búið til:  31.08.2020
Dagsetning skjals: 31.08.2020

Upplýsingar um viðskiptavin:
Netfang: Olof.Magnusdottir@reykjavik.is

  Notandi:  Olof.Magnusdottir@reykjavik.is
  Dagsetning:  31.8.2020 15:59:08
  Til:  "USK Þjónustu netfang" <usk@reykjavik.is>
  Efni:  Fw: BORGARRÁÐ 27. ágúst 2020: Fyrirspurn áheyrnarfulltrúa Flokks fólksins um nýtingu 
hundaeftirlitsgjaldsins - R20010136
---------------------------------------------------------
Tilvísun í mál: R20010132

Sæl 

Meðfylgjandi fyrirspurn áheyrnarfulltrúa Flokks fólksins um nýtingu hundaeftirlistgjalds 
er send umhverfis- og heilbrigðisráði til meðferðar.
Í samræmi við breytt verklag við fundi borgarráðs er tillagan nú á forræ umhverfis- og 
heilbrigðisráðs og leggja skal hana fram á þeim vettvangi til afgreiðslu.
Ekki þarf að upplýsa borgarráð um frekari vinnslu málsins. 

Kveðja, 
Ólöf Magnúsdóttir 
Skrifstofa borgarstjórnar 
Ráðhús Reykjavíkur 
s. 411 4703 
olof.magnusdottir@reykjavik.is 
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Í ljósi þess hversu erfitt það er að fá skýr svör frá Heilbrigðiseftirliti borgarinnar er varðar 
hundaeftirlitsgjaldið sem hvorki hefur lækkað né verið afnumið þrátt fyrir umtalsverða fækkun á 
verkefnum hundaeftirlitsmanna vill fulltrúi Flokks fólksins freista þess að spyrja eftirfarandi 
spurninga: Er hundaeftirlitsgjaldið sem innheimt er af hundaeigendum nýtt beint í þágu eigenda 
og hundanna og ef svo er þá hvernig?



Reykjavík, 22. september 2020 

 

Svar Heilbrigðiseftirlits Reykjavíkur við fyrirspurn áheyrnarfulltrúa Flokk fólksins um nýtingu 
hundaeftirlitsgjalda – R20010132. 

Vísað er til fyrri svara Heilbrigðiseftirlits Reykjavíkur um sama sjá m.a. hér 
https://reykjavik.is/sites/default/files/USK/Heilbrigdiseftirlit/Hundar/algengar_spurningar_til_hunda
eftirlitsins.pdf og hér 
https://reykjavik.is/sites/default/files/USK/Heilbrigdiseftirlit/Hundar/fyrirspurnir_tillogur_og_svor.pd
f 

Ákvæði um hundagjöld í samþykkt um hundahald í Reykjavík nr. 478/2020 og gjaldskrá um hundahald 
í Reykjavíkurborg nr. 1189/2016, kveða á um að gjöldunum er ætlað að standa undir kostnaði við 
framfylgd hundasamþykktarinnar.  Verkefni í hundaeftirliti eru ærin eins og fjöldi erinda bera með sér 
sem og skyldur að framfylgja hundasamþykktinni.  Eins og áður hefur komið fram eru málefni er snúa 
að skyldum sveitarfélagsins vegna dýra þ.á.m. hunda til endurskoðunar hjá stýrihópi þar um.  Fram að 
því að breytingar verða gerðar á samþykkt, gjaldskrá og fyrirkomulagi vegna hundaeftirlits, eru 
gjöldin nýtt til reksturs hundaeftirlitsins eins og reglur kveða á um, í þágu allra borgarbúa.   

Árný Sigurðardóttir, framkvæmdastjóri 
Heilbrigðiseftirlits Reykjavíkur 
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